



BÉ YÊU TRÒN 2 TUỔI



PHÁT TRIỂN TỔ CHẤT

Bé 2 tuổi mọc từ 14 đến 20 chiếc răng sữa. Khả năng vận động của bé không ngừng tăng. Đặc biệt, đôi chân bé bắt đầu trở nên khéo léo, vượt qua được nhiều chướng ngại vật, nhiều bé còn biết điều khiển xe đạp một cách thành thục.

PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Ngôn ngữ của bé 2 tuổi phong phú hơn rất nhiều. Bé không những biết nói những câu ngắn để biểu đạt ý nghĩ của mình, mà còn thích nói chuyện với mẹ bằng những từ ngữ mới. Bé bắt đầu hiểu từ trái nghĩa, thậm chí có thể học thuộc bài hát. Bé cũng biết đếm từ 1 đến 10, hoặc hơn 10, phân biệt được 3 đến 5 loại màu sắc. Bé hiểu một số quy luật đơn giản, như phân loại đồ vật dựa vào hình dạng, màu sắc, kích thước. Khả năng liên tưởng của bé cũng ngày càng phong phú.

PHÁT TRIỂN CẢM XÚC

Bé 2 tuổi sẽ chủ động làm quen với các bạn đồng trang lứa, thích chơi cùng người khác. Nếu chẳng may phát sinh mâu thuẫn, bé sẽ có hành động tự vệ. Khả năng nhận thức bản thân biểu hiện rõ rệt hơn, bé biết nói “không” và bố mẹ càng không cho phép làm điều gì, bé lại càng muốn làm điều đó.



THÔNG QUA HỌC THUYẾT TOÀN NĂNG, PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH TIỀM ẨN CỦA BÉ!

Thuyết toàn năng chỉ ra rằng, trong mỗi đứa trẻ đều tiềm ẩn rất nhiều “trí thông minh”. Nếu nhu được học và phát huy theo sở trường, các bé đều có thể trở thành người nổi trội về một hay nhiều phương diện.

Ngôn ngữ: Giúp bé tập nghe, nói, đọc, viết, từ đó phát triển *khả năng ngôn ngữ*.

Tự nhiên: Tìm hiểu động vật, thực vật cùng các hiện tượng tự nhiên, thường thức cuộc sống, từ đó khai phá *tiềm năng khoa học*.

Không gian: Thông qua cảm nhận, phân biệt, ghi nhớ biến đổi không gian của vật thể, từ đó phát triển *khả năng cảm nhận không gian*.

Quan sát: Tìm kiếm và so sánh những đặc tính của từng sự vật, từ đó rèn luyện *khả năng quan sát*.

Ghi nhớ: Tập ghi nhớ sự vật và hình ảnh, từ đó *rèn luyện trí nhớ* sắc bén.

Toán học: So sánh sự vật, sắp xếp và tính toán, qua đó *rèn luyện tư duy toán học*.

Sáng tạo: Thông qua cách suy nghĩ, tự mình giải quyết vấn đề, để tăng cường *khả năng sáng tạo*.

An toàn: Hiểu được những nguy hiểm tiềm ẩn trong cuộc sống, từ đó nâng cao *ý thức tự bảo vệ mình*.

Nhận thức bản thân: Nắm bắt tâm trạng, tính cách và suy nghĩ của bản thân, qua đó *bồi dưỡng nhận thức*.

Phân biệt hình khối: Phân biệt đặc điểm của hình khối, nhờ đó *phát triển tư duy hình học*.

Tư duy logic: Tìm hiểu mối liên hệ giữa những sự vật khác nhau, từ đó *rèn luyện tư duy logic*.

Giao tiếp ứng xử: Bước đầu giúp hình thành khả năng ứng xử với người khác, từ đó rèn luyện *khả năng giao tiếp*.





LỜI NHẮN NHỦ DÀNH CHO MẸ



Mẹ hỏi bé trả lời, 10 phút mỗi ngày

Từ 1~5 tuổi, bé rất dễ tiếp thu và uốn nắn, đây cũng là giai đoạn tốt nhất để bé tiếp nhận kiến thức và các kĩ năng cơ bản. Kiên trì 10 phút mỗi ngày hỏi đáp cùng bé, mẹ chắc chắn sẽ tạo ra môi trường học tập thoải mái giúp bé phát triển toàn diện.



Kiên nhẫn, để bé tự giải quyết vấn đề

Khi bé gặp khó khăn trong việc gì đó, mẹ hãy cố gắng khuyến khích bé tự suy nghĩ và kiên nhẫn chỉ dẫn cho bé nếu cần.



Kịp thời khen ngợi và cổ vũ bé

Bé sẽ tự tin hơn khi được người lớn khen ngợi. Vì thế, mẹ đừng quên khen ngợi và cổ vũ bé đúng lúc nhé. Những lời động viên của mẹ sẽ giúp bé phát triển và nuôi dưỡng những tố chất tiềm ẩn đấy.



